



Chương Trình Bảo Tồn Rùa Châu Á Tổ Chức Indo-Myanmar Conservation



Bảo Vệ Hôm Nay Để Thấy Ngày Mai

Cập nhật tin tức mới nhất tại websites của chúng tôi

www.asianturtleprogram.org
www.indomyanmarconservation.org

Giải Bóng Đá Cộng Đồng Lần Thứ 15 Tại Xã Yên Bài, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội



UBND XÃ YÊN BÀI
BCĐ HÈ XÃ YÊN BÀI



GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN XÃ YÊN BÀI 2023



CHUNG TAY BẢO VỆ RÙA ĐỒNG MÔ

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ dự án được tài trợ bởi **Quý Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF)**

Thông tin thêm về CEPF có thể tham khảo tại <http://www.cepf.net>

Nếu có yêu cầu hoặc thắc mắc liên quan đến hoạt động của dự án, vui lòng gửi thư điện tử đến nhóm thực hiện khu vực **Indo-Bruma** (CEPF) ở địa chỉ email: cepf-indobruma@iucn.org

29/08/2023

Nathan Phung (ATP/IMC), Phạm Xuân Quyền (ATP/IMC)

(Hà Nội) – Từ ngày 13-21/07/2023, **Chương trình bảo tồn rùa châu Á** (ATP) thuộc Tổ chức **Indo-Myanmar Conservation** (IMC) phối hợp cùng **Ủy Ban Nhân Dân (UBND) xã Yên Bài** tổ chức Giải bóng đá cộng đồng lần thứ 15. Đây là một hoạt động thường niên do ATP/IMC tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về việc bảo tồn loài **Rùa Hoàn Kiếm** (*Rafetus swinhoei*)- loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Các bằng chứng khoa học đã xác định được có các cá thể của loài rùa này hiện đang sinh sống trong khu vực hồ **Đồng Mô** và **Xuân Khanh** thuộc địa phận xã Yên Bài.

Năm nay, giải bóng đá có sự góp mặt của 07 đội với 02 bảng đấu. Sau 12 trận đấu kịch tính, chức vô địch năm nay đã thuộc về đội bóng của làng Quýt. Ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Yên Bài, chia sẻ rằng sự kiện lần này đã thành công tốt đẹp khi không có cầu thủ nào bị chấn thương và được sự hưởng ứng từ người dân xã với hơn 400 cổ động viên mỗi trận đấu vòng bảng và hơn 1000 cổ động viên tới tham dự trận Chung Kết.

Chúng tôi mong rằng các hoạt động như thế này sẽ giúp mang lại niềm vui cho người dân trong khu vực và đồng thời truyền tải cho họ về tầm quan trọng của việc bảo tồn các cá thể của loài Rùa Hoàn Kiếm đang sinh sống trong khu vực, đặc biệt là với thế hệ trẻ.



Các cầu thủ thi đấu với tinh thần cao trong suốt thời gian giải đấu. Ảnh: Quyền Phạm (ATP/IMC)



Đội bóng đến từ làng Quýt là nhà vô địch của giải đấu năm 2023. Ảnh: Quyền Phạm (ATP/IMC)



Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài phát biểu tại lễ khai mạc ngày 13/07. Ảnh: Quyền Phạm (ATP/IMC)



Người dân địa phương tới cổ vũ cho các đội thi đấu. Ảnh: Quyền Phạm (ATP/IMC)



Chúng tôi xin cảm ơn **UBND xã Yên Bài** đã hỗ trợ rất nhiều để sự kiện này diễn ra thành công. Cảm ơn **Vườn thú Cleveland, TSA, CEPF** và **Chi cục Thủy sản Hà Nội** đã hỗ trợ rất nhiều cho **dự án Bảo tồn Rùa Hoàn Kiếm** tại khu vực.



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ

Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP), Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC)

R1806, CT1, Tòa nhà C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (0) 24 7302 8389

Email: info@asianturtleprogram.org

Website: www.asianturtleprogram.org

Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram